

TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tỉnh Nghệ An

Số: 166/TB-CTHADS

Nghệ An, ngày 14 tháng 9 năm 2020

THÔNG BÁO
Về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản

Căn cứ Điều 56 Luật Đấu giá tài sản,

Cục thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An thông báo cho các tổ chức đấu giá tài sản tham gia đăng ký bán đấu giá tài sản thi hành án:

1. Người có tài sản bán đấu giá: Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An

2. Tên tài sản bán đấu giá:

Tài sản gồm kim loại vàng, bạc của bà Nguyễn Thị Thảo, địa chỉ: khối 6, thị trấn Con Cuông, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An gồm có:

+ 103 (một trăm lẻ ba) vòng lắc các loại, kim loại màu trắng. Kết quả giám định: 39 (ba mươi chín) vòng to kim loại màu trắng là bạc trang sức, ngoài ra còn có tỉ lệ đồng và kẽm trong đó; 28 (hai mươi tám) vòng nhỏ kim loại màu trắng là bạc trang sức, ngoài ra còn có tỉ lệ đồng và kẽm trong đó; 36 (ba mươi sáu) chiếc lắc dây đeo tay kim loại màu trắng là bạc trang sức, ngoài ra còn có tỉ lệ đồng và kẽm ở trong đó;

+ 67 (sáu mươi bảy) chiếc nhẫn kim loại màu vàng. Kết quả giám định: là hợp kim bạc, đồng và kẽm bên ngoài mạ một lớp vàng mỏng;

+ 06 (sáu) dây chuyền kim loại màu vàng. Kết quả giám định: là vàng trang sức, ngoài ra còn có bạc, kẽm và đồng ở trong đó;

+ 55 (năm mươi lăm) bông tai kim loại màu vàng. Kết quả giám định: là vàng trang sức, ngoài ra còn có bạc, kẽm và đồng ở trong đó;

+ 177 (một trăm bảy mươi bảy) dây chuyền kim loại màu trắng. Kết quả giám định: là bạc trang sức, ngoài ra còn có tỷ lệ đồng và kẽm trong đó;

+ 64 (sáu mươi tư) vòng đeo tay, làm bằng kim loại màu trắng. Kết quả giám định: là bạc trang sức, ngoài ra còn có tỷ lệ đồng và cadimi ở trong đó;

+ 63 (sáu mươi ba) dây chuyền làm bằng kim loại màu trắng. Kết quả giám định: là bạc trang sức, ngoài ra còn có tỷ lệ đồng và kẽm ở trong đó;

+ 73 (bảy mươi ba) vòng kim loại màu trắng. Kết quả giám định: là bạc trang sức, ngoài ra còn có tỷ lệ đồng niken và kẽm trong đó;

+ 58 (năm mươi tám) mặt dây làm bằng kim loại màu trắng. Kết quả giám định: là bạc trang sức, ngoài ra còn có tỷ lệ đồng và kẽm ở trong đó

+ 91 (chín mươi một) nhẫn kim loại màu trắng. Kết quả giám định: là bạc trang sức, ngoài ra còn có tỷ lệ đồng và kẽm trong đó;

+ 166 (một trăm sáu mươi sáu) kim loại màu trắng. Kết quả giám định: là bạc trang sức, ngoài ra còn có tỉ lệ đồng và kẽm trong đó.

3. Giá khởi điểm bán đấu giá: 180.150.000 đ (Một trăm tám mươi triệu, một trăm năm mươi ngàn đồng)

4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản bao gồm:

a. Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản được đấu giá;

b. Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;

c. Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản;

d. Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp;

đ. Có tên trong danh sách tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố;

e. Các tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá do người có tài sản đấu giá quyết định.

Thời gian: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày đăng thông tin trên cổng thông tin điện tử của Cục thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An.

Địa điểm: Tổ chức bán đấu giá có nhu cầu tham gia xin liên hệ và nộp hồ sơ tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An; địa chỉ số 63, đường Lý Tự Trọng, phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Điện thoại 02383.522.551; 0988821097.

Nơi nhận:

- Dương sự;
- Trang TTĐT cục THADS tỉnh Nghệ An;
- Trang TTĐT chuyên ngành về bán đấu giá;
- Lưu hồ sơ, VT.

CHẤP HÀNH VIÊN



Nguyễn Thanh Hải